



ประกาศศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ ด้วยการขายโดยวิธีทอดตลาด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์  
จะดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการขายโดยวิธีทอดตลาด ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีรายละเอียดครุภัณฑ์และราคากลาง แนบท้ายประกาศ โดยมีเงื่อนไขและ  
ข้อกำหนดในการขายทอดตลาด ดังนี้

๑. พัสตุที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดนำออกมาขายทอดตลาด

๑.๑ ผู้ประสงค์ร่วมประมูล ต้องอ่านประกาศขายทอดตลาด ตลอดจนดูสภาพครุภัณฑ์  
ด้วยตนเองก่อนเข้าประมูล เมื่อตกลงเข้าร่วมประมูลแล้วถือว่า ผู้เข้าร่วมประมูลได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไข  
รายละเอียดต่าง ๆ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว โดยครุภัณฑ์ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันที่กำหนด ดูครุภัณฑ์  
ขายทอดตลาด ตามวันที่กำหนดในประกาศ โดยครุภัณฑ์ขายทอดตลาดปรากฏตามสภาพที่เห็น และเป็นหน้าที่  
ของผู้เข้าร่วมประมูลที่จะพิจารณาตรวจสอบสภาพของครุภัณฑ์เอง จะโต้แย้งใด ๆ กับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  
จังหวัดร้อยเอ็ด มิได้ทั้งสิ้น ผู้เข้าร่วมประมูลที่จะพิจารณาตรวจสอบสภาพของครุภัณฑ์เองผู้เข้าร่วมประมูล  
ไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขอให้  
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่ประมูลมีสภาพที่ดีขึ้นได้หากมีการประกาศขาย  
ให้กับผู้ชนะการประมูลไปแล้ว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ถือว่าผู้เข้าประมูลพอใจและยอมรับ  
ในสภาพของพัสดุดังกล่าว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง

๑.๒ การขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ทีละรายการ ต่อหน้าคณะกรรมการ  
ขายทอดตลาดที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดแต่งตั้งขึ้น และต่อหน้าผู้สุ่ราคารายอื่น ผู้ประมูลต้องเสนอ  
ราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว โดยในการยกมือเสนอราคาแต่ละครั้ง หมายถึงการเสนอราคาจากราคากลางเพิ่มขึ้น  
โดยการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่หมดความจำเป็นใช้งาน ราคากลางเพิ่มขึ้นครั้งละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
การเสนอราคาแต่ละครั้งคณะกรรมการจะขานราคาทีเสนอ ๓ ครั้ง สำหรับครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ผู้ประมูลเสนอราคา  
ให้สูงขึ้นอีกก็ยอมกระทำได้ ต่อเมื่อคณะกรรมการได้ดำเนินการประมูลขานราคาครั้งสุดท้ายครบ ๓ ครั้ง  
พร้อมแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอื่น อย่างหนึ่งอย่างใด ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด  
ถือว่าผู้นั้นชนะการประมูล ทั้งนี้ การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการขายทอดตลาดให้ถือเป็นที่สุดโดย  
การขายทอดตลาดย่อมสมบูรณ์

๒. สถานที่ดำเนินการขายทอดตลาด

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี  
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับประมูล

๓.๑ กรณีเป็นนิติบุคคล โดยให้นำหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันที่ขายทอดตลาด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล หรือหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคล ตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด (เอกสารสำเนาให้ลงชื่อรับรองสำเนาทุกแผ่น)

๓.๒ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมประมูล จำนวน ๑ ชุด กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔. กำหนดการดูพัสดุที่ขายทอดตลาด

๔.๑ กำหนดการขายโดยวิธีทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน ๒ รายการ

๑) ให้บุคคลทั่วไปผู้สนใจลงชื่อดูครุภัณฑ์ยานพาหนะที่จะจำหน่าย และนำผู้สนใจดูยานพาหนะที่จะจำหน่าย โดยผู้สนใจต้องเดินทางมาด้วยตนเอง ในวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณภายในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ๓๓๓ หมู่ ๕ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐ จำนวน ๒ รายการ คือ รถยนต์ CHEVROLET หมายเลขทะเบียน กธ ๘๔๖๐ ร้อยเอ็ด และจักรยานยนต์ ยี่ห้อ SUZUKI ทะเบียน ขพจ ๓๖๑ ร้อยเอ็ด

๒) เข้าร่วมการประมูล ลงชื่อเข้าร่วมการประมูลเวลา ๐๙.๓๕ - ๐๙.๕๕ น. ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องลงชื่อพัสดุตามข้อ ๑) และร่วมดูพัสดุที่ขายทอดตลาดตามวัน เวลา และสถานที่ โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ ๓. ให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะประมูลราคาแต่ไม่ได้ดูสภาพพัสดุที่ขายทอดตลาดให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสถานที่ต่าง ๆ ของพัสดุที่จะขายโดยวิธีทอดตลาดดีแล้ว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดเสียหายใด ๆ แก่พัสดุที่จะขายโดยวิธีทอดตลาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และหากไม่ลงชื่อและดูพัสดุที่ขายทอดตลาด ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูล และสู้ราคาในครั้งนี้

๕. การเสนอราคาประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ คัน

๕.๑ การเสนอราคาขายทอดตลาดครั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์ขายโดยวิธีทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ คัน ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ดูวิธีประมูลด้วยวาจา ตามรายการราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.๒ กำหนดการประมูลขายทอดตลาด ในวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ บริเวณภายในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐

๕.๓ ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด ต้องเป็นผู้ที่ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ ๓. และได้ลงชื่อเพื่อเข้าร่วมประมูลตามข้อ ๔.๑ แล้วเท่านั้น ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนด

๕.๔ เวลา ๐๙.๕๖ น. คณะกรรมการขายทอดตลาด จะชี้แจงรายละเอียดสำหรับการขายทอดตลาด และแจ้งราคาประเมินขั้นต่ำ ซึ่งเป็นราคาที่เริ่มต้นประมูล ให้ผู้เข้าร่วมประมูลทราบ พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ หากผู้เข้าร่วมประมูลไม่เข้ารับฟัง ให้ถือว่าทราบวิธีการประมูลเรียบร้อยแล้ว

๕.๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการจะเริ่มดำเนินการประมูลการขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ตามรายการไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

๕.๖ การเสนอราคา ให้เข้าประมูลเสนอด้วยวาจา โดยวิธีแสดงป้ายหมายเลขบัตรประจำตัวผู้เข้าประมูลตามที่กำหนด ให้คณะกรรมการมองเห็นโดยชัดเจนและต่อหน้าผู้เสนอราคา โดยในการยกมือเสนอราคาแต่ละครั้ง หมายถึงการเสนอราคาจากราคากลางเพิ่มขึ้นครั้งละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) การเสนอราคาแต่ละครั้งคณะกรรมการจะขานราคาที่เสนอ ๓ ครั้ง สำหรับครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ผู้ประมูลเสนอราคาให้สูงขึ้นอีกก็ยอมจะทำได้ เมื่อคณะกรรมการได้ดำเนินการประมูลขานราคาครั้งสุดท้ายครบ ๓ ครั้ง พร้อมเสนอการตกลงด้วยการเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถือว่าผู้นั้นชนะการประมูล ทั้งนี้การตัดสินใจซื้อขายของคณะกรรมการขายทอดตลาดให้ถือเป็นที่สุด โดยการขายทอดตลาดย่อมสมบูรณ์

๕.๗ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่อนุญาตให้ผู้ประมูลถอนคำเสนอราคาของตนหลังจากคณะกรรมการขายทอดตลาดได้เคาะไม้รับราคาของผู้นั้นแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือถอดทรัพย์สินออกจากการขายทอดตลาด เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาซึ่งผู้ประมูลเสนอสูงสุดไม่เพียงพอหรือมีเหตุการณอื่น ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ผู้เข้าประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ได้ทั้งสิ้น

๕.๘ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ตกกลางพัสตุ ให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุดตามข้อ ๕.๖ แล้ว ผู้ประมูลต้องชำระค่าพัสตุเป็นเงินสดทันที หรือวางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาประมูลได้ และต้องชำระส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประมูลได้ และทำหนังสือตกลงให้ไว้ต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด จะทำการโอนทะเบียนรถยนต์และจักรยานยนต์ให้แก่ ผู้ชนะการประมูล ต่อเมื่อได้รับเงินสดครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าโอนและค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะพึงมีทั้งหมด (ถ้ามี) ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ผู้ชนะการประมูลจะนำรถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ออกจาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ต่อเมื่อได้รับเอกสารหลักฐานการโอนทะเบียนรถยนต์และจักรยานยนต์ จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด แล้วเท่านั้น

หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธิ์ และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดสงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินที่ได้ชำระไว้บางส่วนแล้วทันทีพร้อมทั้งตัดรายชื่อผู้ชนะการประมูลรายนั้นออกจากการเสนอราคาและอาจพิจารณาว่า เป็นผู้เสนอราคาที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ห้ามเข้าเสนอราคากับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งต่อไป และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีสิทธิ์จะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ได้ต่อไป

๕.๘ ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ครบถ้วน เรียบร้อยแล้วนำหลักฐานการชำระเงินทั้งหมดมาแสดงต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดและตรวจรับส่งมอบฯ เพื่อรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนย้ายออกจาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใน ๓ วันทำการ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๔๓๕๖ ๙๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางมุนินทร์ชร อัครนิจ)

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

บัญชีรายละเอียดราคากลางพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ  
ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ซื้อ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รหัส GF	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ราคากลาง/ หน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
พัสดุที่จำหน่าย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด									เสื่อมสภาพ
๒	๒๑ ม.ค. ๒๕๕๔	พส/กคส.๓๖/๐๕-๐๑-๐๗/๐๓/๒๕๕๔	๑๐๐๐๐๐๖๔๔๕๒	จักรยานยนต์ ขพจ ๓๖๑ ร้อยเอ็ด SUZUKI	๑	คัน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	หมดความจำเป็น
๓	๑๘ ก.ค. ๒๕๕๐	พส/กคส.๓๖/๐๕-๐๑-๐๔/๐๑/๒๕๕๐	๑๐๐๐๐๐๖๔๔๕	รถยนต์ กธ ๘๔๖๐ ร้อยเอ็ด CHEVROLET	๑	คัน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	หากซ่อมแซม
รวม ๒ รายการ เป็นเงิน								๘๕,๐๐๐.-	ไม่คุ้มทำให้สิ้นเปลือง
(แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งหมด					๒	รายการ			งบประมาณ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายวิเชียร สิตี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางทัศนพร ไชยพรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวเบญจพร วินทะไชย)